

*

Kim Động, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Số/56-KH/HU

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW,
ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 317 - KH/TU ngày 07/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; khẳng định tuyên truyền miệng là phương thức tuyên truyền có tính đặc trưng và ưu thế trong bối cảnh thông tin phức tạp, đa chiều hiện nay.

2. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; tăng cường định hướng, quản lý, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

3. Việc thực hiện Chỉ thị bảo đảm thống nhất với các quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW và Kế hoạch số 317-KH/TU ngày 07/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 CT/TW, hoàn thành trong tháng 7 năm 2024; hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, hoàn thành trong Quý III năm 2024. Tiếp tục phổ biến Chỉ thị tới các chi bộ; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng

và qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Đóng góp của công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Những điểm mới về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị; trong định hướng, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách lớn quan trọng; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách.

- Những yêu cầu mới về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Những quy định mới về trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp, cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu về công tác tuyên truyền miệng

Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; đưa các nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng vào trong các chương trình, kế hoạch hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đối với chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện và địa phương, đơn vị về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có trách nhiệm định hướng, phổ biến, quán triệt; bảo đảm tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đổi mới nội dung, phương thức phối hợp trong triển khai công tác tuyên truyền miệng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền miệng.

Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với việc vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

3. Đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xác định những nội dung tuyên truyền trọng yếu để tập trung đổi mới. Xác định các phương thức truyền thông vẫn còn hiệu quả cần phát huy, những phương thức mới cần nghiên cứu, xem xét,

đưa vào áp dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tiếp tục đổi mới nội dung gắn với tính định hướng, thuyết phục, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền miệng, từ các hình thức trực tiếp đến hình thức trực tuyến, từ tuyên truyền cho số đông, tuyên truyền nhóm đến tuyên truyền cá nhân và tuyên truyền đến từng đối tượng đặc thù; từ tuyên truyền qua hội nghị đến tuyên truyền lồng ghép vào các chương trình văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên cơ sở phát huy vai trò tích cực, chủ động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, đảm bảo thích ứng hiệu quả, linh hoạt, sát hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị thông tin thời sự, hội nghị báo cáo viên định kỳ, hội nghị tiếp xúc đối thoại, sinh hoạt... gắn truyền đạt với tích cực đối thoại, định hướng, giải đáp những vấn đề bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm; tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện hiệu quả công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, xem đây là một trong những kênh thông tin phản hồi để đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

4. Tiếp tục bổ sung, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời tham mưu kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ huyện, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện. Hướng dẫn đảng bộ các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên có lập trường quan điểm đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công tác tuyên truyền của Đảng; gương mẫu về đạo đức, lối sống, có mối quan hệ gần gũi, sâu sát, gắn bó với Nhân dân nhằm nâng cao tính thực tiễn và sức thuyết phục cho công tác tuyên truyền miệng. Thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu, tư liệu, tập huấn, cập nhật kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách cho

báo cáo viên, tuyên truyền viên theo các quy định hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, kết hợp vận dụng các điều kiện của địa phương, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 - CT/TW và Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c)
- Ban Thường vụ Huyện ủy,
- Các ban, phòng, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể CT - XH huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Chi Hội